

ĐÊM AN BÌNH

Lời : *Trầm Thiên Thu*

Nhạc : *Xuân Thảo*

Đêm nay trời đất giao hòa, Ngôi Hai xuống thế, bao là hồng ân. Đêm nay trời đất giao

Đêm nay giao hòa nhập thế, hồng ân. Đêm nay giao
Đêm nay trời đất giao hòa, Ngôi Hai nhập thế bao phúc ân. Đêm nay trời đất giao

hòa, Ngôi Hai xuống thế bao la ân tình. Trời cao Thiên Chúa vinh danh, dưới thế an

hòa nhập thế bao ân tình. Trời cao vinh danh an
hòa, Ngôi Hai nhập thế bao ân tình. Thiên triều vinh danh hòa

bình cho người Chúa thương. Trời cao Thiên Chúa vinh danh, dưới thế an

bình cho người Chúa thương. Trời cao vinh danh an
bình cho loài người Chúa thương. Thiên triều vinh danh hòa



Tải về PDF

CODA :

bình cho người Chúa thương. (PK) Trời cao Thiên Chúa vinh danh, dưới thế an

bình cho người Chúa thương. (PK) Trời cao vinh danh an

bình cho loài người Ngài thương. Thiên triều vinh danh hòa

Tận

bình cho người Chúa thương (cho loài người Chúa mến thương).

bình cho người Chúa thương (cho loài người Chúa mến thương).

bình cho người Ngài thương.

PK1. Muôn lòng hòa khúc hân hoan. Vui mừng khôn tả phá tan u buồn. Biết

dâng lên Chúa gì hơn, là thơ là nhạc dẫu sai vẫn lạc cung.

PK 2: Đất trời xe kết chữ đồng, Hồng ân chanchứa cõi lòng bình an. Lời

cầu đêm thánh thành tâm, cho người người biết chân thành thương mến nhau.

ĐK đồng giọng :

Đêm nay trời đất giao hòa, Ngôi Hai giáng thế, bao là hồng
ân, Đêm nay trời đất giao hòa, Ngôi Hai giáng thế bao la ân
tình. Trời cao Thiên Chúa vinh danh, dưới thế an bình cho người Chúa
thương. Trời cao Thiên Chúa vinh danh, dưới thế an bình cho người Chúa thương. (PK)

CODA :

Trời cao Thiên Chúa vinh danh, dưới thế an bình cho người Chúa
Tận
thương. (cho loài người Chúa mến thương).

Sheet đêm An Bình, file .PDF

"Đêm nay trời đất giao hòa Ngôi Hai xuống thế"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet đêm An Bình của tác giả Trầm Thiên Thu & Xuân Thảo đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: đêm An Bình
- Tác giả: Trầm Thiên Thu & Xuân Thảo
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/15942-dem-an-binh>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com